

núi còn lại, các xã vùng trung du, đồng bằng. Đối với những xã ở các vùng này mà kinh tế còn nhiều khó khăn do sản xuất thấp, hoặc khi gặp thiên tai, địch họa, ngân sách xã không đủ chi cho sự nghiệp y tế thì ngân sách Nhà nước (quận, huyện, tỉnh, thành phố, đặc khu) trợ cấp.

Tùy theo tình hình cụ thể từng nơi, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu có thể cho phép xây dựng «quỹ sự nghiệp y tế» xã, phường, thị trấn, dựa vào các nguồn đóng góp của nhân dân, đóng góp của các tổ chức kinh tế tập thể, tiền hũu hồng bán sản phẩm, tiền lãi do chế biến, sản xuất thuốc nam, tiền thu một số khoản dịch vụ y tế... do Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể. Quỹ này do Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý và chi tiêu riêng cho sự nghiệp y tế.

Các cán bộ y tế ở thôn, ấp, bản, buôn làng (trừ số đã được ngân sách huyện, tỉnh đài thọ) được hưởng công điểm thời gian làm công tác y tế như xã viên lao động khá trong hợp tác xã, tập đoàn sản xuất. Những nơi không có hợp tác xã, tập đoàn sản xuất hay một tổ chức kinh tế tập thể nào, thì nhân dân địa phương đóng góp đài thọ tương đương với ngày công lao động khá ở đó, theo chế độ công tác của cán bộ y tế bán chuyên trách làm việc 1/2 ngày.

Điều 4. — Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 1987, các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các Bộ, các ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.M. Hội đồng Bộ trưởng

K.T. Chủ tịch

Phó Chủ tịch

VÕ VĂN KIẾT

## CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

**CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 237-CT ngày 17-8-1987 về việc đẩy mạnh công tác phòng chống lụt, bão năm 1987.**

Ngày 12 tháng 8 năm 1987, Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng đã nghe đồng chí Bộ trưởng Bộ Thủy lợi kiêm Trưởng ban Ban chỉ huy chống lụt, chống bão Trung ương báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống lụt, bão năm 1987.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các cấp và thủ trưởng các ngành kiểm điểm ngay việc triển khai kế hoạch phòng chống lụt, bão của cấp và ngành mình theo tinh thần Chỉ thị số 142-CT ngày 25-4-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công tác phòng chống lụt, bão năm 1987, kịp thời bổ cứu các mặt còn yếu, chủ động đề phòng mưa to, lũ lớn, bão mạnh xuất hiện muộn trên phạm vi cả nước. Các cấp, các ngành cần thực hiện ngay một số việc cấp bách sau đây:

1. Phải tổ chức theo dõi tình hình đề điều một cách chặt chẽ, kiểm tra tỷ mỉ hệ thống đê, kè, cống, phát hiện hư hỏng, khẩn trương sửa chữa ngay những chỗ đê còn yếu.

Trong việc hộ đê, phải phát hiện sớm các chỗ hư hỏng và tập trung sửa chữa ngay từ lúc mới phát sinh, quyết không được để hư hỏng mở rộng, bảo đảm yêu cầu chống được lũ lớn nhất đã xảy ra (lũ 1971 ở Bắc-bộ và ngập lụt năm 1978 ở đồng bằng sông Cửu Long). Đê sông con, đê bồi chỉ giữ dưới mức báo động III.

Coi trọng tổ chức lực lượng tuần tra canh gác chuyên trách trước mùa lũ, có chế độ trợ cấp thỏa đáng cho lực lượng này, có đủ vật tư, phương tiện, ánh sáng cho các lực lượng tuần tra, hộ đê, v.v...

2. Kiểm tra kỹ các cống dưới đê. Cống nào hư hỏng không bảo đảm an toàn chống lũ thì phải kiên quyết lấp kín. Cấm không được tự ý mở cống gây mất an toàn cho hệ thống đê.

3. Ban Chỉ huy chống lụt chống bão Trung ương cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có kế hoạch bảo vệ đê Hà Nội, bảo đảm an toàn tuyệt đối, các ngành ở Trung ương có trách nhiệm chi viện cho Hà Nội với khả năng cao nhất về vật tư, phương tiện, nhiên liệu... để làm tốt việc hộ đê.

4. Ở những vùng bờ biển đang bị xói lở mạnh như ở Ngư Lộc (Thanh Hóa), Hải Hậu (Hà Nam Ninh), Ủy ban Nhân dân các tỉnh, huyện phải chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ nhân dân tránh bão và sóng dâng; có kế hoạch từng bước xây dựng công trình bảo vệ bờ biển phù hợp với khả năng kinh tế hiện nay.

5. Tổng cục Bưu điện và các ngành có phương tiện thông tin liên lạc chuyên dùng như Nội vụ, Quốc phòng, Hải sản, Đường sắt đều phải kiểm tra tu sửa các phương tiện hiện có, sẵn sàng phục vụ cho việc chỉ đạo đối phó với lũ bão. Đồng thời các cấp, các ngành phải tự lo tổ chức mạng lưới thông tin, truyền tin của mình để kịp thời thu tin, báo tin, hướng dẫn và tổ chức nhân dân phòng tránh lũ bão. Ngành khí tượng thủy văn phải bảo đảm đo đạc mưa lũ đều đặn ở các trạm, tổ chức theo dõi dự báo chặt chẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo mưa lũ, bão, cung cấp kịp thời tin mưa, lũ, bão cho Ban Chỉ huy chống lụt, chống bão các cấp.

6. Ban Chỉ huy chống lụt, chống bão Trung ương tính toán các yêu cầu cụ thể về phương tiện, vật tư dự trữ đối phó với lũ lụt đề các ngành chức năng của Nhà nước kịp thời chuẩn bị.

Các ngành cần kiểm tra lại các phương tiện, vật tư hiện có, sẵn sàng cung cấp cho việc hộ đê, cứu đê chống lụt.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Vật tư, Bộ Tài chính xem xét giải quyết nhanh các yêu cầu về vốn, vật tư, phương tiện, nhiên liệu cho việc xử lý đê, kè và dự phòng hộ đê, tạo điều kiện cho Bộ Thủy lợi và Ủy ban Nhân dân các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  
Phó Chủ tịch  
**VÕ VĂN KIẾT**

## CÁC BỘ

### BỘ TÀI CHÍNH

**THÔNG TƯ của Bộ Tài chính số 40-TC/TNVT ngày 5-8-1987 hướng dẫn việc sử dụng vốn thu hồi do bán vật tư tồn kho ứ đọng theo Quyết định số 177-CT ngày 25-6-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.**

Thi hành Quyết định số 177-CT ngày 25-6-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về xử lý và kiểm tra xử lý vật tư tồn kho ứ đọng, văn bản số 662-V16 ngày 22-6-1987 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc hướng dẫn xử lý, kiểm tra xử lý vật tư tồn kho ứ đọng và sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Vật tư, Ngân hàng Nhà nước...; Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng vốn thu hồi do bán vật tư tồn kho ứ đọng như sau:

### I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Vật tư, thiết bị, phụ tùng (kể cả thứ liệu) tồn kho ứ đọng, chậm luân chuyển (dưới đây gọi tắt là vật tư tồn kho ứ đọng) dù hình thành từ bất kỳ nguồn vốn